

Trap, trap girl, trap boy có nghĩa là gì? Đây là những câu hỏi được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ quan tâm tìm kiếm. Tuy nhiên không phải ai cũng biết ý nghĩa của chúng. Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để biết định nghĩa chi tiết về trap.

Trap nghĩa là gì? Các định nghĩa về trap

Chúng tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi của bạn về ý nghĩa của trap, trap girl trap boy là gì,... Tất tần tật đều có ở bài viết dưới đây, mời các bạn theo dõi.

Trap là gì?



Trap là một từ tiếng Anh (phiên âm: /træp/), danh từ có nghĩa là cái bẫy, động từ có nghĩa là hành động bẫy ai đó, bẫy cái gì đó... Trap còn được sử dụng để chỉ những lời tán tỉnh ngọt ngào, hấp dẫn, ví dụ như cụm từ rất nổi tiếng “Cheese in the trap” có nghĩa là "Bẫy tình yêu" (tình yêu hấp dẫn nhưng cũng đầy chạm bẫy, chông gai giống như miếng phô mát trên cái bẫy, nhìn thì ngon nhưng muốn ăn thì phải vượt qua nguy hiểm).

Trap girl, trap boy nghĩa là gì?

Trap boy hay trap girl là từ lóng đã tồn tại trên Internet một khoảng thời gian dài và khá phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ anime - phim hoạt hình Nhật Bản.

Trap girl hay còn được hiểu là những cô nàng phong cách Tomboy. Họ vốn là những cô gái nhưng lại có tính cách hay ngoại hình không khác gì những anh chàng nam tính. Thường vẻ ngoài này rất dễ gây nhầm lẫn, khiến rất nhiều những cô gái bị đốn tim và đổ rạ trước những cô nàng trap girl này.



Trap boy là từ dùng để chỉ những người đàn ông có sở thích hóa trang thành con gái và vô cùng xinh đẹp khi hóa trang thành con gái. Đa số trap boy không chỉ biết cách hóa trang thành con gái mà ngoại hình cũng rất xinh đẹp, dễ thương, thu hút sự chú ý của nhiều chàng trai khác. Tuy nhiên, thực chất họ vẫn là nam giới nên có thể nói đây là một dạng "bẫy" cho những ai thích con gái xinh đẹp, dễ thương.



Tuy nhiên, gần đây trap boy và trap girl được Gen Z Việt Nam khoác lên một lớp nghĩa mới nhờ lối chơi chữ tiếng Anh. “Trap boy”, “trap girl” ám chỉ những chàng trai, cô gái “đặt bẫy” người khác bằng lời lẽ ngon ngọt dù không có tình cảm với đối phương. Chúng thường xuất hiện dưới những bài đăng cảnh báo về một nhân vật thiếu nghiêm túc trong chuyện hẹn hò, yêu đương.

Đặc điểm chung của những đối tượng này là nhiệt tình sẵn đón, tán tỉnh người khác trong khoảng thời gian đầu. Cho đến khi đối phương nhận lời hẹn hò, các “trap boy”, “trap girl” lập tức chia tay. Nói cách khác, quá trình chinh phục tình cảm chỉ là thú vui với họ.



Việc nhận biết được trap girl, trap boy rất khó, đặc biệt là họ còn rất biết cách lấy lòng người khác. Thế nhưng hầu hết những trap boy/girl này có những đặc điểm nhận dạng sau:

- Rất nhiệt tình tán tỉnh trong khoảng thời gian đầu.
- Khi đối phương nhận lời hẹn hò, thì các “trap boy”, “trap girl” lập tức chia tay
- Nhấn tin thả thính với nhiều người.
- Cho người khác hy vọng thế nhưng không bao giờ đề cập đến một mối quan hệ nghiêm túc
- Không chịu công khai mối quan hệ trên Facebook, Tiktok.
- Lúc nào cũng xem tình yêu chỉ là trò chơi để thỏa mãn bản thân.
- Khi đang ở giai đoạn tình cảm cao trào thì mất hút.
- Đá nặn nhân không thương tiếc, dù ngày xưa từng hứa hẹn rất nhiều
- Thích hứa nhưng ít khi thực hiện.

Trap là gì trên facebook/tiktok?

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, ... Trap thường được dùng để chỉ phong cách thời trang hay cá tính của một ai đó. Một chàng trai ăn mặc như con gái, có điệu bộ cử chỉ giống nữ giới, hoặc một cô gái ăn mặc như con trai, có phong cách cử chỉ như nam giới, đều được gọi là trap.



Bị trap trong tình yêu là gì?

Trap trong tình yêu được hiểu là “bẫy tình”. Đây là một dạng bẫy tình có mục đích không tốt. Họ sắp đặt một cái bẫy tình yêu mà đối phương không nhận ra, để rồi vô tình rơi vào, sau đó nhận ra sự thật quá muộn.

Một số cụm từ liên quan khác đến trap

Bên cạnh những cụm từ trap girl, trap boy đã phổ biến với giới trẻ trên mạng xã hội thì vẫn có một số cụm từ khác như bull trap, bear trap cũng được nhiều người quan tâm. Vậy thông tin dưới đây sẽ trả lời cho bạn ý nghĩa của chúng là gì.

Bull trap là gì?

Bull trap (bẫy tăng giá) là một tín hiệu giao dịch không chính xác báo hiệu xu hướng giảm giá của thị trường đã kết thúc và thị trường đang có xu hướng tốt lên. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ mua vào theo xu hướng giá tăng.

Bear trap là gì?

Bear trap hay bẫy giảm giá là tín hiệu cổ phiếu giảm giá trong khi thị trường đang có xu hướng tăng. Lúc này, nhà đầu tư thường cho rằng thị trường đang bắt đầu đảo chiều giảm. Vì vậy họ nhanh chóng thực hiện các lệnh bán với mong muốn đón đầu xu hướng mới.



Như vậy hy vọng đến đây các bạn đã phần nào hiểu được định nghĩa về trap là gì, trap girl trap boy là gì và nắm bắt được các thông tin khác về ý nghĩa của chúng. Trap là một trong những từ đang hot hiện nay, vậy nên hãy cùng tìm hiểu kỹ càng để bản thân không bị “lạc hậu” các bạn nhé !